

Số: 2055/SCT-QLCN

Quảng Ngãi, ngày 15 tháng 10 năm 2021

V/v tham gia ý kiến điều chỉnh
Dự án KLH sản xuất gang thép
Hòa Phát Dung Quất 2

Kính gửi: Ban quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi

Thực hiện đề nghị của Ban quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi (Ban Quản lý) tại Công văn số 2095/BQL-QLĐT ngày 05/10/2021 về việc lấy ý kiến điều chỉnh dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2 (Dự án) kèm theo Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư lập ngày 30/9/2021 của Công ty cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất (Nhà đầu tư). Qua nghiên cứu hồ sơ và các tài liệu liên quan, Sở Công Thương tham gia một số ý kiến như sau:

1. Dự án đã được Ban Quản lý quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư tại Quyết định số 108/QĐ-BQL ngày 18/6/2021. Theo Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư (lập ngày 30/9/2021), đến nay Nhà đầu tư chỉ đang trong quá trình phối hợp thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng, đang thực hiện các thủ tục đầu tư, chưa phê duyệt Dự án đầu tư. Sau chưa được 04 tháng chấp thuận chủ trương đầu tư, Nhà đầu tư đã đề nghị điều chỉnh Dự án đầu tư. Do đó, đề nghị Ban Quản lý xem xét, đánh giá sự phù hợp việc đề nghị của Chủ đầu tư tại thời điểm hiện tại.

2. Về việc Nhà đầu tư **đề nghị điều chỉnh nội dung sản phẩm**, dịch vụ cung cấp từ: thép dẹt (thép cuộn cán nóng) 4,6 triệu tấn/năm và thép thanh, thép dây chất lượng cao 01 triệu tấn/năm **thành** thép dẹt (thép cuộn cán nóng HRC) 5,6 triệu tấn/năm:

- Theo Báo cáo thẩm định số 85/BCTĐ-BQL ngày 17/6/2021 của Ban Quản lý đối với Dự án này, nội dung đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội của Dự án đề chấp thuận chủ trương đầu tư là: *"Dự án tạo ra sản phẩm đầu vào cho: cán nguội, mạ màu, mạ kẽm, ống thép, **thép chế tạo, kéo sợi thép chất lượng cao cấp, cán thép, tanh lớp ô tô**... và tạo ra nguyên liệu phát triển **chế tạo thép, ngành công nghiệp hỗ trợ** giảm phụ thuộc và các sản phẩm nhập khẩu. Ngoài ra, Dự án sẽ kéo theo sự phát triển của các ngành dịch vụ, công nghiệp phụ trợ tại địa phương..."*. Nay, Nhà đầu tư **đề xuất loại bỏ sản phẩm thép thanh, thép dây chất lượng cao** sẽ ảnh hưởng đến tiêu chí đánh giá này. Do đó, Ban Quản lý cần có đánh giá lại một cách kỹ lưỡng trước khi chấp thuận điều chỉnh Dự án.

- Bên cạnh đó, ngày 12/7/2021, Nhà đầu tư có Công văn số 564/HPDQ-P.HCĐN gửi UBND tỉnh Quảng Ngãi đề xuất một số nội dung về phát triển công nghiệp hỗ trợ tỉnh Quảng Ngãi, trong đó có đề xuất ưu tiên ngành cơ khí

chế tạo như: cán kéo rút nguội làm thép sợi, thép lưới, thép sợi bó, tanh lớp ô tô... Nội dung này đã được UBND tỉnh chấp thuận, chỉ đạo cập nhật trong Đề án Phát triển công nghiệp hỗ trợ tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Như vậy, giữa UBND tỉnh Quảng Ngãi và Nhà đầu tư đã có chiến lược hợp tác lâu dài để phát triển công nghiệp hỗ trợ, thúc đẩy phát triển sản phẩm đầu ra của Dự án. Do đó, việc đề nghị thay đổi sản phẩm đầu ra của Dự án ảnh hưởng đến định hướng phát triển công nghiệp trong lĩnh vực cơ khí, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ của tỉnh Quảng Ngãi (mục tiêu đến năm 2025, tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GRDP đạt trên 30%, trong đó công nghiệp chế tạo đạt trên 12%).

- Ngoài ra, Dự án này khi được cấp thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư cũng được các cơ quan chức năng lấy ý kiến nhiều cơ quan, bộ, ngành, đơn vị chức năng liên quan. Do vậy, việc điều chỉnh Dự án sau một thời gian ngắn được chấp thuận chủ trương đầu tư cần phải có sự nghiên cứu kỹ lưỡng. Kiến nghị Ban Quản lý tham vấn ý kiến của Bộ Công Thương về định hướng phát triển ngành thép, nhu cầu thị trường thép cuộn cán nóng HRC để thông tin cho Nhà Đầu tư và có quyết định phù hợp.

3. Lưu ý: Trong Báo cáo nghiên cứu Tiền khả thi (lập ngày 01/10/2021) gửi kèm Hồ sơ điều chỉnh Dự án thì các mác thép sản xuất có thay đổi (nhưng không có giải trình cụ thể) so với Báo cáo Tiền khả thi để đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư (lập ngày 12/4/2021). Đề nghị Ban Quản lý làm việc cụ thể với Nhà đầu tư về vấn đề này.

Trên đây là một số góp ý của Sở Công Thương, kính đề nghị Ban Quản lý nghiên cứu, tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (B/cáo);
- GD, các PGĐ Sở;
- Lưu: VT, QLCN.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Hà Đức Thắng